



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งกำหนดให้กรณีตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นจากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก นั้น

บัดนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จัดทำเอกสารผลงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้ส่วนบริหารงานบุคคล ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสจึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงผลการพิจารณาคัดเลือก และรายละเอียดของผลงานได้ภายในเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทยศการ ระดับชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/แนวคิด/สัดส่วนผลงาน
๑	นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒ งานเลขานุการนักบริหาร กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก นักบริหาร ส่วนอำนวยความสะดวก สำนักบริหารกลาง	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒ งานเลขานุการนักบริหาร กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก นักบริหาร ส่วนอำนวยความสะดวก สำนักบริหารกลาง	ผลงานเรื่อง การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑) นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ ๘๕ % ๒) นางสาววรรณพร ปิงวัชรสมิทธิ์ ๑๕ % ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา เรื่อง การจัดทำคู่มือการเผยแพร่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี